

Vị trí	BÁC SĨ NGHIÊN CỨU (JD-0719-021)
Bộ phận	Nhóm nghiên cứu bệnh lao
Địa điểm	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch/ Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)
Giờ làm việc	Toàn thời gian
Tóm tắt công việc và trách nhiệm chính	<p>Bác sĩ nghiên cứu sẽ tham gia vào các nghiên cứu lâm sàng nhằm mục đích cải thiện điều trị lao màng não:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nắm vững đề cương nghiên cứu và làm việc với các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tuyển bệnh cho nghiên cứu. Trao đổi/ tư vấn cho người tham gia nghiên cứu về tình hình bệnh. Phản hồi các câu hỏi về các thử nghiệm và tư vấn các dịch vụ chăm sóc/ điều trị. Thực hiện một số thủ thuật phục vụ cho nghiên cứu đặc biệt là chọc dò tủy sống. Thu thập và điều phối việc thu thập dữ liệu nghiên cứu. Hỗ trợ hoàn thành báo cáo lâm sàng, báo cáo tình huống nghiêm trọng ở người tham gia nghiên cứu cho hội đồng đạo đức. Hỗ trợ nhập liệu, làm sạch dữ liệu trong hệ thống dữ liệu điện tử và phân tích dữ liệu. Phối hợp cùng các nhân viên nhóm nghiên cứu tìm kiếm các cơ hội hợp tác và lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng trong tương lai. Hỗ trợ thuyết trình, báo cáo tiến độ nghiên cứu và những phát hiện cho đối tác. Xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa OUCRU và địa điểm thực hiện nghiên cứu Giám sát và sắp xếp các buổi giám sát theo tiến độ nghiên cứu.
Tiêu chuẩn chọn lựa	<ul style="list-style-type: none"> Bác sĩ đa khoa, ưu tiên bác sĩ có kinh nghiệm chuyên khoa nhiễm hoặc nội thần kinh ≥2 năm kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện Có khả năng thực hiện thủ thuật y khoa, bao gồm chọc dò tủy sống Ưu tiên bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề (không bắt buộc) Giao tiếp tốt với bệnh nhân và nhân viên bệnh viện Tiếng Anh giao tiếp
Phúc lợi	<ul style="list-style-type: none"> Mức lương: thỏa thuận Bảo hiểm: chi phí y tế nội và ngoại trú, bảo hiểm tai nạn. Thưởng hàng năm: 2 tháng (tháng lương 13 và đồng phục) Chế độ nghỉ phép: 18 ngày cho năm thứ nhất và 30 ngày bắt đầu từ năm thứ năm. Tất cả chế độ và bảo hiểm khác theo luật lao động
Ứng tuyển	<p>Ứng viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Email: hr@oucru.org Văn phòng: Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)

	Khoa Xét Nghiệm, Bệnh viện Nhiệt Đới, 764 Võ Văn Kiệt, P1, Quận 5, TP HCM. - Người liên lạc: Hồng Phúc
Hạn nộp hồ sơ	20/09/2019
Giới thiệu chung về đơn vị	Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford tại Việt Nam được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Oxford (Anh Quốc) dưới sự tài trợ chính của Tổ chức Wellcome Trust (Anh Quốc) từ năm 1991. OUCRU đặt trọng tâm vào các nghiên cứu lâm sàng, các nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, kết hợp với các chương trình nghiên cứu lâm sàng trên những lĩnh vực miễn dịch, di truyền, dược học, dịch tễ học, mô hình toán học và vi sinh vật học. OUCRU đặt biệt quan tâm đến sự tương tác giữa sức khỏe con người và động vật, với hơn 350 nhân viên tại TP HCM và Hà Nội cũng như tại các cơ sở nghiên cứu tại hơn 20 tỉnh thành.